

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÂY NINH
CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/CVĐTND

Tây Ninh, ngày 22, tháng 12 năm 2022.

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh khai thác bến thủy nội địa.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SGTVT ngày 16/12/2022 của Sở Giao thông vận tải Tây Ninh về việc tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh yêu cầu chủ các tổ chức, cá nhân kinh doanh khai thác bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh do địa phương quản lý thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các bến thủy nội địa nói chung

Treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ lễ. Cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

Kiểm tra, gia cố, duy trì điều kiện an toàn của bến thủy nội địa như: Kết cấu bờ kè, vùng nước trước bến, hệ thống báo hiệu...và đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực bến thủy.

Bố trí nhân viên trực tại bến nhằm ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra: phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ...

Tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa, thiết bị xếp dỡ hàng hóa hoạt động trong khu vực bến; Thông báo cho thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện bố trí người trông giữ phương tiện, đảm bảo phương tiện phải được neo buộc chắc chắn và có phương án chống trôi, chống va đập vào các phương tiện khác.

2. Đối với bến khách ngang sông

Ngoài một số nội dung phải thực hiện nêu tại mục 1, các chủ bến khách ngang sông còn thực hiện một số nội dung như sau:

Đảm bảo chấp hành đúng các quy định pháp luật về điều kiện hoạt động của phương tiện thủy và người điều khiển phương tiện thủy; Niêm yết giá vé công khai tại bến.



Đảm bảo an toàn vận tải hành khách qua sông, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay và cử nhân viên cấp phát cho hành khách trước khi khởi hành. Kiên quyết từ chối việc chuyên chở đối với hành khách không mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi khi qua sông.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Kịp thời báo cáo cho Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh những sự cố xảy ra (nếu có) tại bến thủy nội địa qua số điện thoại bàn: 0276.3781844 hoặc di động: 0986.715.228, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng phòng Pháp chế và Quản lý cảng, bến.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, Cảng vụ đường thủy nội địa Tây Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh khai thác bến thủy nội địa nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, TC.



Lê Hùng Dũng

